
อัตราการอาคารก่อสรา้งสาธารณะด้วยไม้ในภูมิภาคคันไซเพิ่มขึ้นตอ่เนื่อง 
รัฐบาลท้องถิ่นจับตาไมค้ิชูวากายามะ 

-------------------------------------------------- 
ข้อเท็จจริง 

การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรไม้กำลังแพร่กระจายใน
ภูมิภาคคันไซ อัตราส่วนอาคารอำนวยความสะดวก
สาธารณะที่ใช้ไม้เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในปี 2015-2020 
จังหวัดวากายามะ อยู่ที่ 18.3% ซึ่งลำดับสูงที่สุดในคันไซ 
จังหวัดชิกะ และนารา ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเช่นกัน 
โดยแต่ละจังหวัดได้กำหนดแผนการสนับสนุนการทำป่าไม้
ในภูมิภาคและส่งเสริมการใช้ไม้ที่ผลิตในท้องถิ่น มุ่งสร้าง
ชุมชนที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนผ่านการปลูกป่าซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 70% ของภูมิภาคคันไซท้ังหมด 

ไม้คิชู (Kishu) มีความทนทานแข็งแรง คุณภาพดี เหมาะกับการก่อาร้างอาคาร เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมาใน
จังหวัด Wakayama มีการใช้ไม้ก่อสร้างอาคารสาธารณด้วยไม้มากถึง 6 แห่ง ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 574 ตาราง
เมตร และมีการใช้ไม้ตกแต่งภายในอาคาร 12 แห่ง เป็นพื้นที่ประมาณ 291 ตารางเมตร 

แม้แต่ในโรงเก็บเครื่องบินของเฮลิคอปเตอร์สำหรับการแพทย์ที่มีหน้ากว้างและหอประชุมของโรงเรียน
มัธยมคุมะโนะ ยังสามารถรองรับด้วยไม้โดยคิดค้นวิธีการก่อสร้างเช่นวิธีการก่อสร้างโครงถักแบบขนาน 
นอกจากนีอ้าคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบิน Nanki Shirahama ใช้ไม้คิชูจำนวนมากสำหรับการตกแต่ 

จังหวัดวากายามาได้กำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับป่าไม้และไม้จนถึงปีงบประมาณ 2026 เป้าหมาย
ในการเพ่ิมการผลิตวัสดุจาก 260,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2019 เป็น 350,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2026 และ
การส่งออกป่าไม้จาก 1.98 พันล้านเยนเป็น 3.04 พันล้านเยนโดยการขยายการใช้ไม้คิชูเปิดตัว 

จังหวัดชิกะ หากไม่รวมพ้ืนที่ทะเลสาบบิวะ 60% ของ
พ้ืนที่ในจังหวัดเป็นป่าไม้ ได้มีการส่งเสริมการใช้ไม้ซุงเช่นกัน 
เมื่อดูเฉพาะอาคารสาธารณะที่เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 
2021 อัตราการก่อสร้างไม้ในจังหวัดชิกะอยู่ที่ 27.1% ซึ่งสูง
ที่สุดหากเทียบกับหกจังหวัดคันไซ เมื่อเดือนเมษายน 2021 
ในเมืองโอสึได้ก่อตั้งศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัดชิกะ ซึ่งก่อตั้ง
โดยสมาคมป่าไม้ประจำจังหวัดชิกะ ไม้ประมาณ 80% ที่ใช้

เป็นไม้ภายในจังหวัด การออกแบบไม้และพ้ืนที่ภายในที่อบอุ่นของไม้เป็นที่นิยม 
 
 



ในจังหวัดนารา ซึ่งพ้ืนที่ประมาณ 70% ของจังหวัดเป็นป่าไม้ บริษัทตัดไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางใน
ท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาสร้างระบบการจัดหาที่สั่งซื้อไว้เป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีสูงชันของภูมิ
ประเทศ ค่าใช้จ่ายในการทำไม้จึงสูง และมีที่ราบไม่กี่แห่งที่สามารถใช้เป็นคลังสำหรับทำไม้แห้ง ซึ่งกำลังมองหา
วิธีแก้ไขปัญหาระบบทีจ่ัดหาไม้ในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในทางกลับกัน อัตราการก่อสร้างไม้โดยเฉลี่ยในจังหวัดโอซากา เกยีวโต และเฮียวโกะไม่ถึง 10% ต่ำสุดคือ 
6.5% ในโอซากา ซึ่งต่ำที่สุดเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดโอกินาวาและโตเกียว อัตราการก่อสร้างไม้ที่ต่ำใน
เขตเมืองดูเหมือนจะเกิดจากเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมไฟและพ้ืนที่ก่ึงควบคุมไฟอาคารจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุกันเพลิง 
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